



คู่มือขั้นตอนการให้บริการ E-service

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะเยา

อำเภอบวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนการให้บริการ E-service

ระบบขอรับบริการออนไลน์ เป็นการให้บริการออนไลน์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชน ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่านลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้

๑. คลิก เมนู E-service แล้วเลือกเมนูรายการขอรับบริการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ ทำการกรอกข้อมูลของท่าน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และคลิกปุ่มส่ง

๒. เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความ ทาง e-mail และเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ ข้อมูล รายละเอียด พร้อมดำเนินการปรับแบบขอรับบริการออนไลน์ เสนอผู้บริการพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

๓. เมื่อผู้บริการได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ท่านระบุโดยเร็วพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

The screenshot shows the website muangpalai.go.th/index.php. On the left is a navigation menu with 'E-SERVICE' highlighted. The main content area features a calendar of events for 2017. A red arrow points to the 'E-SERVICE' menu item.

กำหนด	การดำเนินการ	กำหนด
ระยะเวลาเดิม		ระยะเวลาใหม่
พ.ย. 2566	1 ประกาศแจ้งราชการที่ดิน	พ.ค. 2567
พ.ค. 2567	2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์	พ.ค. 2567
ก.พ. 2567	3 แจ้งประเมินภาษี	พ.ย. 2567
พ.ย. 2567	4 TAX ชำระภาษี	พ.ย. 2567
พ.ย. - พ.ย. 2567	5 ยื่นชำระภาษี	พ.ย. - พ.ค. 2567
พ.ค. 2567	6 แจ้งเตือนภาษีค้างชำระ	พ.ค. 2567
พ.ย. 2567	7 แจ้งยึดลูกหนี้ชำระภาษี (ท.อ.)	พ.ค. 2567

ภาษีป้าย
ปีแบบ : มกราคม - มีนาคม 2567
ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเดือนการประเมิน
ค่าปรับ : ไม่เกินแบบประเมินกำหนด บัญชี 5,000 - 50,000 บาท
เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี คัดเลือก
ผู้เสียภาษี : เจ้าขอหรือผู้ครอบครองป้าย

ติดต่อ กองคลัง/งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ในวันและเวลาดำเนินการ

ภาพข่าวกิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์



E-service

บริการ E-Service

ชำระแจ้งซ่อมแผงไฟฟ้า	แบบฟอร์มหลัก	
คำร้องขอเปิดรายการในบัญชีเงินและสิ่งปลูกสร้าง (บ.บ.บ.บ.)	แบบฟอร์มหลัก	
แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองนครราชสีมา	แบบฟอร์มหลัก	
แบบคำร้องอุทธรณ์การขาดเมืองพะไล	แบบฟอร์มหลัก	
แบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและคำขอร้องต่อการบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล	แบบฟอร์มหลัก	
ลงทะเบียนเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานพิถาร	แบบฟอร์มหลัก	

คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าในตำบลเมืองพะไล

ลงชื่อเข้าใช้ Google เพื่อบันทึกการแก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่

วันที่

ว/ดล/ปปปป

เรียน นายกองคํการบริส่วนตำบลเมืองพะไล

ชื่อ-สกุล

คำตอมของคุณ

วันที่

หมู่ที่1 หมู่ที่2 หมู่ที่3 หมู่ที่4 หมู่ที่5 หมู่ที่6 หมู่ที่7 หมู่ที่8 หมู่ที่9

หมู่ที่

แจ้งไฟฟ้าชำรุด (โปรดระบุจำนวนจุดและข้อมูลบริเวณที่ชำรุด)

คำตอมของคุณ

ลงชื่อผู้ยื่นคำร้อง

คำตอมของคุณ

ส่ง

ล้างแบบฟอร์ม

โทร/แฟ็กซ์ ๐-๔๔๙๕-๐๐๙ หรือ E-mail : ๖๓๐๓๐๐๒@dla.go.th
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
 อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา